

บทบรรณาธิการ

วารสารประวัติศาสตร์ก็ได้เดินทางมาถึงฉบับที่ 3 แล้ว สำหรับฉบับนี้ก็มีบทความวิชาการด้านประวัติศาสตร์ในประเด็นที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบทความของเอื้อกานต์ กันทะลือ ที่วิเคราะห์บทบาททวารณกรรมลาตินอเมริกาที่ทำหน้าลือเลื่องและวิพากษ์งานเขียนประวัติศาสตร์อย่างแยบยลในช่วงทศวรรษ 1960 บทความของณัฐพล ศิริค้ำน้อย ขวนไปอ่านภาพโปสเตอร์โฆษณาชวนเชื่อในสังคมเยอรมนีตะวันออกและเยอรมนีตะวันตกออกในช่วงปลายสงครามเย็น ส่วนธนกร การิสุข ก็ชวนเราไปพินิจทำที่ที่เปลี่ยนแปลงไปของรัฐไทยต่อกรณีเบตซึ่งในช่วงแรกตกอยู่ภายใต้การแยกตัวแบบสงครามเย็นและต่อมาปรับท่าที่ตามการทูตที่หันไปคืนดีกับจีน บทความของอัครเดช เขยไย ฉายให้เห็นชะตากรรมการล่มสลายของไทใหญ่ที่ได้เผชิญกับการกดขี่ของอานานิคมอังกฤษและการปกครองของพม่าในเวลาต่อมาจนชาวไทใหญ่ได้รวมกลุ่มกันเพื่อปฏิวัติต่อสู้

นอกจากนี้ยังมีบทความของธนวัฒน์ เอกจัน ที่ได้ศึกษาภาพลักษณ์ของเขื่อนภูมิพลที่เปลี่ยนแปลงไปจากแหล่งผลิตไฟฟ้าไปสู่การพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวตั้งแต่ทศวรรษ 2540 ส่วนณัฐ ดิยะบุตร สำนวญผู้เสพมังงะ-อนิเมะในสังคมไทยตั้งแต่ทศวรรษ 2540 เช่นกัน และบทความของธนพัฒน์ สะท้านวงศ์ วิเคราะห์บทบาทของรัฐไทยในการสร้างความเป็นแม่ในมิติต่างๆ ตั้งแต่พ.ศ.2475 จนถึงทศวรรษ 2520

บทความในฉบับนี้มีที่มาจากนักศึกษาหลากหลายมหาวิทยาลัย ต้องขออภัยด้วยว่าวารสารประวัติศาสตร์นี้ต้องการสร้างเป็นพื้นที่เปิดให้กับนักศึกษาปริญญาตรีในทุกมหาวิทยาลัยทุกคณะหรือสาขาวิชา (เพียงแต่บทความต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นประวัติศาสตร์) จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านส่งบทความมาลงในวารสารเล่มต่อไปด้วยครับ

กิตติศักดิ์ สุจิตตารมย์

บรรณาธิการประจำฉบับ

คำชี้แจง

เจ้าของ: วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ดำเนินการโดยภาค
ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร: 053-943-243

อีเมล: kittisak.su@cmu.ac.th

Facebook: <https://www.facebook.com/histcmu/>

เว็บไซต์วารสารออนไลน์: <https://hist.human.cmu.ac.th/journal>

บรรณาธิการประจำฉบับ: อ.ดร.กิตติศักดิ์ สุจิตตารมย์

บรรณาธิการวิจารณ์หนังสือ: อ.ดร.ทินกฤต สิริรัตน์

กองบรรณาธิการ: คณาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยบรรณาธิการ: ธนกร การิสุข ภัคพล ลินสุรินทร์

วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี เป็นวารสารวิชาการ
ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ฉบับแรกเดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่สองเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม วารสารประวัติศาสตร์นี้เปิดรับบทความที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์โดยไม่จำกัด
ภูมิภาค ช่วงเวลา หรือแนวพินิจ ผู้เขียนบทความต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเพิ่ง
สำเร็จการศึกษาเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี จากสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยใดก็ได้ ทั้งนี้ บทความที่ส่ง
มาให้พิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน ไม่มีการคัดลอกผลงานผู้อื่น (plagiarism) และมีการ
อ้างอิงตามหลักวิชาการ

กองบรรณาธิการทำหน้าที่กลั่นกรองเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบการ
คัดลอกผลงาน รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับให้เหมาะสมกับวารสาร จากนั้น
กองบรรณาธิการจะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่านประเมินคุณภาพบทความ โดยไม่เปิดเผย
ชื่อผู้ประเมินและผู้เขียน ผู้เขียนควรมีความอดทนในการปรับปรุงบทความให้ดียิ่งขึ้นจนจบ
กระบวนการ ความยาวของบทความที่เหมาะสมกับอยู่ระหว่าง 15-30 หน้า ทั้งนี้ โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในการเตรียมต้นฉบับได้ในเว็บไซต์ของวารสาร <https://hist.human.cmu.ac.th/journal>